

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นายณรงค์ นามวงศ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นการประชุม คือ การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ



นายณรงค์ นามวงศ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ระบุว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนั้น จึงประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้เพื่อให้บุคคล หน่วยงาน สังคม และสาธารณชน รับรู้ ว่า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการรับของขวัญและสิ่งตอบแทน โดยสรุปดังนี้

๑. ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ผดต. และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ คำนี้ถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้จะจัดให้มีการเรียหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียไร มิได้ เว้นแต่เป็นการเรียไรตามที่กฎหมายกำหนด

๓. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ กำหนดให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หากฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ

๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็น หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกใน การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)